

## รพ.หัวเฉียวปรับใหญ่ หวังดึงคนไข้ต่างชาติ

กรุงเทพฯ ● รพ.หัวเฉียวทุ่ม 500 ล้านปรับปรุงระบบทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร โอที ตั้งเป้าสู่สนามแข่งขันในกลุ่มธุรกิจ รพ.เอกชน หวังแย่งส่วนแบ่งตลาดคนไข้ต่างชาติ ขณะเดียวกันไม่ลืมพัฒนามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยเหลือรักษาคนจน

นายสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานเพื่อรับมือกับการแข่งขันของตลาดโรงพยาบาลว่า ตั้งแต่ปี 2555-2557 รพ.ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท และในปี 2558-2559 รพ.เตรียมงบในการลงทุนด้านต่างๆ อีกมูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งงบประมาณด้านการลงทุนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงสถานที่หอผู้ป่วยนอก (OPD) และหอผู้ป่วยใน (IPD) ให้มีความทันสมัย รวมถึงห้องสวนหัวใจ หรือฉีดสีตรวจวินิจฉัยของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ตลอดจนการก่อสร้างอาคารใหม่ 7 ชั้น เพื่อรองรับคนไข้กลุ่มประกันสังคมให้ได้รับการได้รับความสะดวกรสบายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังลงทุนด้านบุคลากร โดยเพิ่มแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ มากขึ้น และขยายขอบเขตการรักษาเข้าสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา เปิดคลินิกเฉพาะทางโรคทางจอประสาทตา, เปิดคลินิกแม่และเด็ก ในปี 2558 นี้ เปิดศูนย์หัวใจ และในปี 2559 เปิดศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด, เปิดหน่วยดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาด้านหลอดเลือดที่ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลาย และเปิดให้บริการด้าน Stroke Unit (รักษาเส้นเลือดในสมอง) พัฒนาระบบไอที โดย

มีเป้าหมายให้แพทย์ได้รับความสะดวกในการสั่งการรักษา และผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด ปรับปรุงพื้นที่สำคัญ เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยใน ห้อง ICU สำหรับผู้ใหญ่และเด็กทารก คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์รังสีวิทยา ห้องโภชนาการสำหรับเตรียมอาหารผู้ป่วยด้านครุภัณฑ์ ลงทุนไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท เปลี่ยนเครื่อง CT-Scan จากเดิม 2 Slices เป็น 64 Slices นอกจากนี้ยังเปลี่ยนเครื่องตรวจมะเร็งเต้านม จากเดิมเป็นระบบ Analog เป็นระบบ Digital

นายสุธีกล่าวอีกว่า การลงทุนดังกล่าวก็เพื่อรองรับกับการแข่งขันตลาด รพ.เอกชนที่คาดว่าจะมีการแข่งขันกันสูง จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่คาดว่ารายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 จะมีมูลค่าสูงถึง 100,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวประมาณ 10-15% โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับกลุ่มคนไข้ โดยเฉพาะคนไข้ชาวต่างชาติที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงชันเฉลี่ยประมาณ 10% ต่อปี ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับ รพ. โดยคาดว่าในปี 2558 คนไข้ต่างชาติที่รักษาตัวใน รพ.เอกชนจะมีประมาณ 2.81 ล้านครั้งหรือเพิ่มขึ้นกว่า 10.2%

“นอกจากแผนการลงทุนแล้ว รพ.ได้วางปณิธานในการรักษาพยาบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยไม่เลือกชนชั้น วรณะ แต่จะให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและยากจน คิดค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล ไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีฐานะดี กลุ่มที่มีฐานะปานกลาง กลุ่มฐานะปานกลางถึงล่าง คิดค่ารักษาที่สามารถจ่ายได้ และผู้ป่วยกลุ่มที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ค่ารักษาพยาบาลได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”.